

LUẬT PHÁP CỦA CHÚA

Câu gốc: *Giăng 1:17* Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lễ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. (c.16 Và, bởi sự đầy đầy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.)

1. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi se để dạy dỗ dân sự: *Xuất Ê 24:12*

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặt dạy dân sự. → (*Phục 9: 9-10*, Khi ta đi lên núi đặt lãnh hai bảng đá, tức là hai bảng về sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, chẳng uống nước; ¹⁰ và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bảng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra, có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa **lửa**, tại trên núi, có phán ra cùng các ngươi, trong ngày nhóm hiệp.)

➤ Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Jêsus dạy Nước Trời cho chúng ta:

Ma thi ơ 5:1-2, Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. ² Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: → (*Ma thi ơ 5-7*) trong *Ma thi ơ đoạn 4* Đức Chúa Jêsus đã kiêng ăn bốn mươi ngày trước khi Ngài công bố luật của Thiên đàng

❖ **Đức Thánh Linh viết vào lòng cứng ta:** *2 Cô-rinh-tô 3:3* Và, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. → (*Cô lô se 3:16a* Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.)

2. Môi se dạy dân sự yêu mến và vâng giữ lời Chúa: *Phục-truyền 6:5* Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

(*Phục-truyền 30:20* thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và trứu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặt ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cóp. → *Xuất Ê-25:8* Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ)

➤ Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta yêu mến và vâng giữ lời Ngài:

Ma-thi-ơ 22:37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. → (*Giăng 14:21* Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.

²³ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. ²⁴ Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến.)

- **Môi se: Làm theo luật pháp thì được sống:** *Lê-vi Ký 18:5* Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng linh Ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
- ➔ **Đức Chúa Jêsus:** *Giăng 5:24* Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà **tin** Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. → (*Giăng 6:63* Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. → *Rô-ma 7:6* Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. → *Cô-lô-se 1:29* Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.)
- 3. Chúa chọn dân Do thái:** *Phục-truyền 4:20* Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia, là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay.
(*Xuất Ê díp tô ký 19:6* Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.)
- ➔ **Chúa chọn chúng ta:** *Giăng 15:19* Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. → (*Khải 1:6* Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men; → *Êph 4:30* Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc)
- 4. Chúa làm nên thánh dân Y sơ ra ên bởi lời của Ngài:** *Lê-vi Ký 20:8* Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp Ta: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.
- ➔ **Chúa làm nên thánh chúng ta bởi lời của Ngài:** *Giăng 15:3* Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho → (*Giăng 17:17* Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lễ thật. → *1 Cô-rinh-tô 6:11* Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhờ danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.)
- ❖ **Ngài ban quyền năng để đắc thắng và giúp người khác:**
2 Cô rinh tô 10: 3-6, Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.⁴ Và, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy:⁵ nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu

biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. ⁶ Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã hoàn toàn đầu phục rồi.

5. Môi-se: Không thêm bớt lời Chúa: Phục truyền 4:2 Các người chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người mà ta đã truyền. → (*Châm- 30:6*)

➤ **Đức Chúa Jêsus: Ma thi ơ 5:17-19**, Các người đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. ¹⁸ Vì Ta nói thật cùng các người, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. ¹⁹ Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. → (*Khải-huyền 22:18*)

6. Môi-se: Hãy dạy luật pháp và mạng lệnh Chúa: Xuất Ê 18:20 Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. → (*Phục truyền 11:19* Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi người ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi người nằm hay là khi chỗi dậy.)

➤ **Đức Chúa Jêsus: Ma thi ơ 28:18-20**, Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. ¹⁹ Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, ²⁰ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các người. Và này, Ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế. → (*Công vụ: Họ cùng làm việc với Đức Thánh Linh*)

● **Cầu nguyện theo: 2 Ti-mô-thê 3:16** Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy con trong sự công bình. → (*Hê-bơ-rơ 4:12* Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng của con kể từ giờ phút này! Con tin và đồng ý với luật lệ của Ngài! Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời!

A men)